



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

12 มิถุนายน 2561

VinFast และ AAPICO ร่วมมือผลิตชิ้นส่วนยานยนต์



ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา VinFast ซึ่งเป็นเครือของกลุ่มบริษัทวินกรุ๊ปประเทศเวียดนาม และ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด มหาชนประเทศไทย (AAPICO) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ในการจัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วน โลหะปั๊มขึ้นรูปและประกอบตัวถังรถยนต์ในประเทศเวียดนาม

ถือเป็นกิจการร่วมค้าแห่งแรกของ VinFast เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์สองรุ่นแรกของซีดานและ SUV ของ VinFast โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย AAPICO และ VinFast จะถือครองหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จะรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการโดยรวม ซึ่งรวมถึง ด้านเทคโนโลยีการผลิต การออกแบบ โรงงาน และการติดตั้งอุปกรณ์ในการผลิต ในขณะที่ VinFast จะเป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งโรงงานและสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุด สำหรับการร่วมทุนในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงงานจะสร้างอยู่บนเนื้อที่ 9.1 เฮกตาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสนับสนุนของวินฟาสต์ในนิคมอุตสาหกรรมเนนครโฮฟอง ภาคเหนือของเวียดนาม

นอกจากการร่วมทุนในครั้งนี้ VinFast ลงทุนซื้ออุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์จากบริษัท AAPICO มีมูลค่ารวมประมาณ 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐและลงทุนสร้างโรงงานด้วยเงินทุน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การร่วมทุนของสองบริษัทในครั้งนี้นี้นิวฟาสต์จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ให้กับบริษัทร่วมทุนเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนตัวถังสำหรับรถยนต์ของ VinFast

นาย Nguyen Viet Quang รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทวินกรุ๊ป กล่าวว่า การร่วมลงทุนระหว่าง VinFast และ AAPICO เชื่อว่าจะมีบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาติเข้าร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นในธุรกิจอุตสาหกรรมการ

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบธุรกิจที่ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศเวียดนาม

ในขณะเดียวกันประธาน บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท AAPICO นาย Yeap Swee Chuan กล่าวว่า บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ กลุ่มบริษัทวินกรุป และ VinFast การร่วมทุนดังกล่าวจะเป็นการสร้างความสำเร็จครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศเวียดนามโดยจะมีการเปิดตัวรถยนต์สองรุ่นแรกในปี 2562

บริษัท AAPICO หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทย มีเครือข่ายในอินเดีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และจีน ลูกค้าหลักของ บริษัท AAPICO ได้แก่ อีซูซุ นิสสัน福特 ฮอนด้า และมิตซูบิชิ

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัท อาปิโก ไฮเทค เข้าลงทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อถือหุ้นร้อยละ 25.1 ในกลุ่มบริษัท Sakthi ประเทศอินเดีย เพื่อขยายกำลังการผลิตไปทั่วโลก

(จาก Vietnam Net / 12 มิถุนายน 2561)

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานครจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ ไม่ว่าในทางใด- สคต.ฮานอย